

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สมมุติฐานการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผล
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ



วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
2. การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1,001 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนเท่ากับ 286 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ได้เพียงข้อเดียว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบโดยวิธี t -test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของแอล เอส ดี (LSD : Least significant difference)

สรุปผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อายุ 35 – 44 มีระดับการศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา และมีระยะเวลา 2 ปี ขึ้นไป
2. การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ด้านคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านเงินค่าสมัครและเงินกองทุนสวัสดิการ ด้านการขอรับเงินสวัสดิการ และการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก และด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
3. การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน พบว่า เพศ และอายุ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ไม่แตกต่างกัน และ การศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แยกเป็นรายด้านเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการว่าเหมาะสมมากเพียงไร ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่มตามหมู่บ้าน และตำบลนาถ่อน สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนควรจ่ายเงินประจำเดือนให้ทันตามกำหนดตามระเบียบของกองทุน กำหนดวัน

จ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกแต่ละประเภทให้ชัดเจนและดำเนินการให้ทันกำหนดนั้นๆ ควรมีการติดตามและรายงานผลเงินสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน ควรปรับปรุง โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้มีการแบ่งฝ่ายและหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน สมาชิกควรเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ในการขอรับเงินสวัสดิการควร ให้ข้อมูลที่ชัดเจนของสมาชิกเพื่อ สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการควรศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนสวัสดิการ ชุมชนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอ ชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีประเด็นที่ น่าสนใจ ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ใน ระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอ ชาติพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน สามารถดำเนินการในเรื่อง การเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็น สมาชิก การให้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัคร การขอรับเงินสวัสดิการ เงินค่าสมัคร และเงินกองทุนสวัสดิการ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน ได้อยู่ในระดับมาก พิจารณาจาก ตารางที่ 3 โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.81$) ในเรื่อง ระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิกมีความเพียงพอต่อความต้องการ และการกำหนด ระยะเวลาการขาดสมาชิกภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูง จากตารางที่ 4 สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกภพ โทมระศักดิ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุน หมู่บ้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิก

กองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศักดิ์ สุขเจริญ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน: ศึกษากรณีอำเภอ โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน พบว่า

1. เพศ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ดำเนินงาน ด้านการเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ด้านเงินค่าสมัครและเงินกองทุน สวัสดิการ ด้านการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก และด้านการขอรับเงินสวัสดิการ ที่ผลการศึกษาทั้งเพศชายและหญิง ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 11) นั้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิก ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ได้รับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน หรืออาจเป็นเพราะ ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงอยู่ในสภาพพื้นที่ของตำบลนาถ่อนในลักษณะเดียวกันทำให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนทำให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า เพศ ให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

2. อายุ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อนได้ดำเนินการด้านการเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ด้านเงินค่าสมัครและเงินกองทุน สวัสดิการ ด้านการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก และด้านคณะกรรมการดำเนินงาน ได้อย่างไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 13) อาจเนื่องด้วยระเบียบข้อบังคับของกองทุนมีลักษณะเปิดกว้างการเป็นสมาชิกโดย

ไม่ได้กำหนดอายุทำให้ประชาชนทุกช่วงอายุสามารถเป็นสมาชิกได้ มีการเก็บค่าสมัครและจำนวนเงินที่เข้ากองทุนสวัสดิการไว้อย่างชัดเจน และเมื่อสมาชิกควรจะได้รับสวัสดิการตามที่กำหนดกองทุนก็สามารถจ่ายเงินสวัสดิการของสมาชิกได้ตามระเบียบกองทุนฯ และคณะกรรมการดำเนินงานก็เป็นที่ยอมรับของสมาชิกซึ่งเห็นได้จากความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 12) ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากะจัน (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า อายุให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

3. ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของสมาชิกยังมีความเห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน ยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ได้เท่าเทียมกันซึ่งเห็นได้จากตารางที่ 18 ด้านการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ผู้มีระดับการศึกษาประถมศึกษายังมีความคิดเห็นแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ยังมีความคิดเห็นแตกต่างจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ ด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก (ตารางที่ 19) ประถมศึกษายังมีความคิดเห็นแตกต่างจาก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป นั่นแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาทำให้ความต้องการการตัดสินใจและการคาดหวังที่แตกต่างกันจึงอาจส่งผลให้ระดับการศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากะจัน (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ระดับการศึกษาให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของสมาชิกยังมีความเห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน ยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่อง การเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ด้านเงินค่าสมัครและเงินกองทุนสวัสดิการ และด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ได้เท่าเทียมกันซึ่งเห็นได้จากตารางที่ 21 ด้านการเป็นสมาชิกและขาดจากการเป็นสมาชิก ผู้ที่เป็นสมาชิก 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่เป็นสมาชิก 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และ ผู้ที่เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป (ตารางที่ 22) หรืออาจเป็นผลเพราะระเบียบ

ข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้กำหนดจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก โดยมีการกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกไว้เป็นเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 6 เดือน (180 วัน) เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้ค่าทำศพ 2,500 บาท และเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ 12 ปี (5,840 วัน) เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้ค่าทำศพ 30,000 บาท เป็นต้น จึงทำให้สมาชิกยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ คำรงค์ มากระจัน (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า การมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้าน ให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ได้จากข้อค้นพบ และที่ได้จากแบบสอบถามสาระสำคัญที่ประมวลได้เพื่อนำไปเสนอแนะคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบลนาถ่อนเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน และเพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไปดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

1.1 ควรปรับปรุงการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกซึ่งจากการศึกษาพบว่าระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เช่น เรื่อง การให้สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาควรให้โอกาสกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนได้สิทธิกู้ยืมทุนการศึกษา หรือส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของสมาชิก และการให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และกิจกรรมสาธารณะควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

1.2 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกซึ่งจากการศึกษาพบว่าระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เช่น เรื่อง การเปิดให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฯ ควรมีการแจ้งล่วงหน้าและข้อมูลต้องชัดเจน เป็นต้น

1.3 ควรมีการส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.4 ควรอธิบายหรือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแก่ผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา

1.5 ควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ในเรื่องเงินค่าสมัครและเงินกองทุนสวัสดิการและด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนมากขึ้น

1.6 ควรตรวจสอบความเหมาะสมของเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม สมาชิกกองทุนสวัสดิการควรจ่ายเงินประจำเดือนให้ทัน ตามกำหนดระยะเวลา กำหนดวันจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกให้ชัดเจนและทันตามกำหนดเวลา ควรมีการติดตามและรายงานผลเงินสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน และควรปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงาน โดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาค้นคว้าและอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในด้านการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก และสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน